

เสียงจากผู้ประกันตน | สัมภาษณ์ : ดร.ธีระวิทย์ วงศ์พิเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 249 จำกัด

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กับความมั่นคงของผู้ประกันตน

ในฐานะลูกจ้าง คิดว่าการประกันสังคม มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

มีความสำคัญยิ่ง ในด้านการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตพลเมือง ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ประกันตนคนทำงานที่มีรายได้ประจำ รวมทั้งแรงงานอิสระ ซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ความเสี่ยงหรือเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข กองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการบริหารจัดการองค์กรแบบการมีส่วนร่วม คือระบบไตรภาคีและมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบัน

หากพูดถึงความคุ้มครองประกันสังคม ต้องเสริมสร้างความกลมกลืนในหลักประกันสุขภาพภาคครัวเรือนให้เท่าทันในการบริหารการพัฒนาไม่ให้เป็นกรณีขี้กลาง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. กองทุนประกันสังคมต้องไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งสำนักงานประกันสังคมยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมาก หากมองทุกมิติคือการคุ้มครองที่คุ้มค่ากับผู้ประกันตนเมื่อเทียบกับอัตราเงินสมทบในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันอย่างแท้จริงให้มากขึ้น เพื่อให้กองทุนประกันสังคมสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืน มั่นคงและยั่งยืน

กับความคุ้มครองที่ประกันสังคมมีให้สำหรับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบผู้ประกันตน เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งได้รับความคุ้มครองหลากหลายสิทธิประโยชน์ การเฉลี่ยความเสี่ยงหรือเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขอาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของงานคลอดบุตร ทูพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร บำเหน็จบำนาญชราภาพ การว่างงาน และมีเงินชดเชยเมื่อขาดรายได้ ซึ่งประกันสังคมต้องพร้อมที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

มนุษย์เราก็คงต้องการปัจจัยพื้นฐาน นั่นคือ ปัจจัย 4 คือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ในฐานะผู้ไม่แรงงานในสถานประกอบการ และเป็นสมาชิกผู้ประกันตนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนประกันสังคม ก็ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่สำคัญคือการรักษาพยาบาล แต่เนื่องจากเรามีสวัสดิการสิทธิการรักษาพยาบาลของบริษัท หาก

การรักษาพยาบาลของบริษัท หมดงบประมาณปีเรายังมีหลักประกันสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม นั่นคือความมั่นคงของคุณภาพชีวิตในด้านประกันสุขภาพในฐานะเป็นผู้ประกันตนคนทำงาน

"33 ปี ประกันสังคม" จากอดีตถึงปัจจุบัน ในมุมมองของท่านกับการพัฒนาของประกันสังคม

หากย้อนอดีตถึง สำนักงานประกันสังคมคงไม่มีใครรู้จัก ที่ผ่านมา 33 ปี ได้พัฒนาจุดหน้าไปมาก ทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันเกือบหนึ่งทศวรรษที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง ประกันสังคมได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งเน้นทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคโดยยึดหลัก พระราชบัญญัติประกันสังคมและข้อบังคับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้ตรงจุด ทันสถานการณ์ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายแรงงานภาคอิสระให้เข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม การเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างพึงพอใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้เป็นต้น

สำนักงานประกันสังคมควรพัฒนาหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านใดบ้าง

ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพ เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้ว แต่ผู้สูงอายุซึ่งมาจากผู้ประกันตนและส่วนอื่นของสังคมไทยยังมีรายได้ต่ำ ทั้งนี้ในปัจจุบัน รายได้ของผู้สูงอายุที่ไม่ได้มาจากการทำงาน ประกอบไปด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินที่ได้รับจากลูกหลาน ซึ่งพบว่าเงินช่วยเหลือจากลูกหลานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุของไทยดำรงชีพได้ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปข้างหน้าการพึ่งพาลูกหลานจะยากขึ้นเพราะคนรุ่นหลังมีอัตราการมีลูกลดน้อยลง อาจมีการหวังพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ



ดร.ธีระวิทย์ วงศ์พิเชฐ กรรมการประกันสังคม ฝ่ายลูกจ้าง

เพื่อเป็นรายได้หลักซึ่งเป็นไปได้ยากในระยะยาว เนื่องจากกระทบงบประมาณส่วนอื่น อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุต่อคนวัยแรงงานยิ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนสูงวัย ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจของระบบออมเงินเพื่ออนาคตสำหรับผู้ประกันตนจึงเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเรื่องสิทธิประโยชน์การออมเงินในกรณีสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเงินเพียงพอไว้ใช้เลี้ยงชีพหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ท้าทายของสำนักงานประกันสังคม

ฝากถึงผู้อำนวยการประกันสังคม

ปัจจุบันการสื่อสาร สื่อสังคมได้สร้างความสนใจจากผู้อ่านลดลง เนื่องจากมีช่องทาง Online ทั้งทาง website / Tik Tok / Facebook และช่องทางรับรู้อื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญของการสื่อสารบนวารสารประกันสังคม เพื่อเป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะส่งสารไปยังผู้ประกันตน อีกทั้งวารสารเป็นเล่มที่เป็นการสื่อสารที่สื่อผ่านยุคสมัย ในการสื่อสารบนกระดาษที่สื่อประเภทอื่นมาแทนที่ไม่ได้ ในอดีตวารสารคือเครื่องมืออันสำคัญ และหากคุณย้อนระลึกไปถึงช่วงเวลาที่ยังรุ่งเรืองของสื่อสิ่งพิมพ์ และตอนนี้คุณคือเจ้าของวารสารที่ทรงคุณค่า

วารสารประกันสังคมนับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล คุณคือคนในครอบครัวประกันสังคม ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตน ที่จะคอยบอกกล่าวเรื่องราวดี ๆ และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนครับ

บริษัท ประณี ปีโตรเลียม จำกัด

วันที่ 06 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 58/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ตรีวรานวัฒน์)

กรรมการ

คนเราทุกวันนี้ ดีแต่สองกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียว
ให้อากระจกหกด้านมาสองเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง

สมเด็จพระพุทธชาดาสย (โต วรหุโณ) (โต วรหุโณ)



ที่มา: ขอขอบคุณ: ประกันสังคม



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน **สส๖๖๒/ชธ๖๒**

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล

เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๐๕๘ ๗๔ ๙ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๔๓/๓๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย ซอยสิทธิ์ ๒ ถนน เสียบฯฝั่งเหนือ

แขวง / ตำบล หนองแขม เขต / อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ 249 สื่อออนไลน์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลงประกาศข่าวงานราชการและประกาศโฆษณาด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารทั่วไปทุกจังหวัด

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ๒๔๙ สื่อออนไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้พิมพ์
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้โฆษณา
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นบรรณาธิการ
สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นางสาวกมล คักดาเดช

(นางสาวกมล คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

